



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีไวยา
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายพนา พงศ์ขำนะภัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ขอประกาศ และแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ดำเนินการตาม ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทาง ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ เวชภัณฑ์มีไวยา พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด ห้ามไม่ให้กลุ่มงานที่ทำการจัดซื้อทำการแสวงหารายได้ในลักษณะ ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการโรงพยาบาล ให้คำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน มาตรฐาน ระยะเวลาในการส่งมอบ การให้บริการ และราคา ประกอบการตัดสินใจ ให้กำหนดคุณสมบัติของบริษัทผู้ คู่ค้าในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้บริษัทผู้คู่ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม มาตรฐาน ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ จะไม่ รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มีไวยาในลักษณะเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่สิ่งที่จะได้รับตามกฎหมายหรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการปปช.ประกาศกำหนดดำเนินการตาม นโยบายและจัดระบบธรรมาภิบาลและป้องกันมิให้ผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มีไวยา เพื่อให้ ได้ยาและเวชภัณฑ์มีไวยาที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยสามารถนำ เกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มีไวยา และต้องจัดซื้อยาหรือ เวชภัณฑ์มีไวยาด้วยราคาสุทธิ การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยา จากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มีไวยา ต้องไม่เป็นการหา รายได้ในลักษณะและผลประโยชน์ตอบแทนทุกประเภท

ข้าพเจ้าของถวายสัจจวาจาว่าจะนำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา เวชภัณฑ์มีไวยา และปลูกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ให้เป็นรูปธรรมสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(นายพนา พงศ์ขำนะภัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า